

THÁI THỤY

# Khai thác thủy sản duy trì đà tăng trưởng

Năm 2021 được đánh giá là năm khó khăn đối với lĩnh vực khai thác thủy sản của huyện Thái Thụy do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như mưa bão gây ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bà con ngư dân, lĩnh vực khai thác thủy sản tiếp tục có những đóng góp lớn trong tăng trưởng kinh tế của huyện, giải quyết việc làm cho gần 1.700 lao động địa phương.



Thu mua thủy sản tại bến cá Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền).

Thị trấn Diêm Điền là một trong những địa phương ven biển có số lượng tàu khai thác thủy sản lớn với 147 phương tiện, chiếm hơn 30% tổng số phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn huyện. Những năm gần đây, bà con ngư dân thị trấn không ngừng đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu cá công suất lớn và trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại để đẩy mạnh khai thác xa bờ. Vì vậy, mặc dù phải chịu những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mưa bão gây ra nhưng năm 2021 hoạt động khai thác thủy sản ở thị trấn Diêm Điền duy trì ổn định và phát triển. Ông Nguyễn Văn Toàn, chủ tàu khai thác thủy sản cho biết: Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 phức tạp đã ảnh

hưởng không nhỏ tới hoạt động khai thác thủy sản của bà con ngư dân, nhất là việc bốc xếp, thu mua, vận chuyển thủy sản gặp khó khăn do giãn cách xã hội, thiếu lao động do việc hạn chế đi lại giữa các địa phương... Trước tình hình khó khăn trên, ngư dân địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đội ngũ thuyền viên trên tàu; tích cực vươn khơi, bám biển khai thác nguồn lợi thủy sản. Hiện nay, khi thời tiết ổn định, ngư dân lại bước vào khai thác vụ cá Bắc năm 2021 - 2022. Sau mỗi chuyến vươn khơi, nhiều tàu đã khai thác được vài tấn cá các loại, giá thu mua thủy sản ổn định nên trừ chi phí cũng thu hàng chục triệu đồng. Bà con ngư dân đang động viên nhau tranh thủ tăng chuyến, tận

dụng thời tiết ổn định để khai thác thủy sản. Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn thị trấn ước đạt hơn 270.000 tấn, cao hơn nhiều so với năm 2020. Thu nhập bình quân của ngư dân khai thác xa bờ đạt khoảng 150 triệu đồng/người/năm. Năm 2022, thị trấn tiếp tục duy trì ổn định số lượng tàu thuyền và nâng cao sản lượng khai thác, đồng thời tập trung vào khâu chế biến để nâng cao giá trị thủy sản khai thác được. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy có 469 tàu thuyền hoạt động khai thác thủy sản với tổng công suất 98.859CV, trong đó có 104 tàu có công suất trên 400CV, 311 tàu có công suất từ 50 - 400CV, 54 tàu

có công suất dưới 50CV, tập trung chủ yếu tại các xã ven biển như Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô và thị trấn Diêm Điền. Lao động tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn huyện gần 1.700 người. Các tàu khai thác thủy sản chủ yếu làm nghề lưới rê, lưới kéo, trong đó tàu có công suất lớn khai thác chủ yếu tại ngư trường vịnh Bắc Bộ, nguồn lợi khai thác được chủ yếu là cá tạp, tôm, mực, cá nục, cá thu... Để nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, năm 2021, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu khai thác xa bờ theo chính sách của trung ương, của tỉnh; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cũng như dây chuyền, công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân các quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Do vậy, nhìn chung sản lượng khai thác thủy sản của các địa phương ven biển trên địa bàn huyện trong năm 2021 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Qua đó góp phần đưa tổng sản lượng khai thác thủy sản của huyện ước đạt 58.974 tấn, tăng 7,5% so với năm 2020, tăng 1,5% so với kế hoạch. Giá trị khai thác thủy sản đạt 672 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Năm 2022, Thái Thụy phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 310.000 tấn, tăng 7,5% so với năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế khuyến khích để ngư dân phát triển các đội tàu cá khai thác xa bờ, hiện đại hóa đội tàu cá khai thác trên biển để mở rộng ngư trường và nâng cao hiệu quả khai thác. Phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức đăng ký, đăng kiểm, trang bị thông tin liên lạc cho ngư dân; khuyến khích các dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; tiếp tục tuyên truyền về IUU để ngư dân hiểu và thực hiện tốt.

TRẦN TUẤN

# Những nông dân làm giàu từ nuôi cá, ếch

Những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện Đông Hưng không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi cá, ếch. Đến thăm trang trại rộng 10ha của gia đình anh Nguyễn Trung Kiên, xã Đồ Lương, nghe anh kể về quá trình xây dựng trang trại thủy sản ai cũng thán phục. Thường người ta chỉ đối ruộng xấu lấy ruộng tốt, nhưng anh Kiên lại làm ngược lại bởi anh tin rằng mô hình biển ruộng thành ao của mình sẽ đánh thức được vùng đất chua phèn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vì thế, mặc cho người thân, bạn bè khuyên can, anh vẫn xin xã cho chuyển toàn bộ ruộng khoán của mình ra khu ruộng chua phèn, bà con trả lại xã vì cấy lúa không hiệu quả để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế đầy mạo hiểm. Sau nhiều tháng vật lộn với đất, chạy vay từng đồng thuê máy, thuê người đào ao, khử chua, năm 2009 anh thả lúa cá rô đồng và ếch đầu tiên. Lúa đầu không có lãi nhưng anh không nản, vẫn kiên trì, đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả, tìm hiểu trên báo, đài, trên mạng internet, áp dụng linh hoạt vào ao nuôi của gia đình và anh đã thành công. Có thêm động lực, anh mạnh dạn thuê lại tất cả diện tích đất bỏ hoang quanh khu chuyển đổi, cải tạo, đào thành các ao nuôi ếch và cá rô đồng và cá rô sinh sản lợi nhuận cao, anh Kiên mày mò nghiên cứu quy trình, kỹ thuật nuôi, thực nghiệm rồi đúc rút kinh nghiệm. Dù liên tiếp thất bại song anh vẫn kiên trì với hướng đi mình đã chọn và đã cho ếch và cá rô sinh sản thành công, tạo nguồn giống chất lượng nuôi gối vụ sau. Từ đó anh không phải đi mua giống mà còn cung cấp giống cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Anh Kiên cho biết: Để ếch và cá rô mẹ sinh sản nhiều, con giống bảo đảm chất lượng, tôi lựa chọn con bố mẹ rất kỹ, một năm thay giống bố mẹ một lần. Đặc biệt, tôi nhập con giống bố mẹ từ nước ngoài về, áp dụng đúng quy trình cho ăn, phối giống, kỹ thuật cho con mẹ đẻ trứng, ấp trứng, nuôi cá giống... Các ao chép, tôi đánh số thứ tự, ghi chép ngày thả để làm căn cứ điều chỉnh

mức độ cho cá ăn và mực nước trong ao cho cá giống phát triển ổn định, khi đến tuổi xuất bán không quá to hoặc không quá nhỏ, đồng thời tránh được bệnh do thời tiết. Hiện nay trang trại của anh Kiên có gần 30 ao nuôi cá rô và ếch sinh sản, hàng chục con bò, lợn rừng và rất nhiều cây ăn quả. Mỗi năm, từ trang trại anh Kiên thu trên 1 tỷ đồng. Dù đã cao tuổi nhưng ông Nguyễn Đức Cảnh, xã Lô Giang hàng ngày vẫn hằng say với vườn cây, ao cá. Hiện ông có hàng trang trại rộng trên 8.000m<sup>2</sup>, trong đó 7.000m<sup>2</sup> là các ao thả cá trắm, cá mè, cá rô, diện tích còn lại ông trồng sản dây và một số cây ăn quả giá trị khác. Bà con gọi ông với cái tên thân mật "Cảnh cá" bởi ông là người có diện tích nuôi cá nhiều nhất xã, thâm niên nuôi cá hơn 20 năm, thoát nghèo và vươn lên làm giàu cũng từ cá. Ông Cảnh cho biết: Nhận thấy mô hình nuôi cá nước ngọt không phải bỏ quá nhiều công chăm sóc, thức ăn dễ kiếm, chi phí thấp mà hiệu quả kinh tế lại cao, khi xã có chủ trương khuyến khích, vận động bà con chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, tôi đã đầu tư chuyển ruộng thành ao nuôi cá. Mỗi năm tôi xuất 4 - 5 tấn cá thương phẩm cùng với lợn, gà, cây ăn quả, thu hàng trăm triệu đồng. Nhờ nuôi cá, tôi có

tiền nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang và đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới. Bao nhiêu năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", vất vả sớm hôm trên đồng ruộng song gia đình nông dân Nguyễn Bùi Triệu, xã Minh Phú vẫn bị cái nghèo đeo bám. Nung nấu quyết tâm thoát nghèo, anh Triệu bỏ thời gian, công sức nghiên cứu các mô hình chuyển đổi hiệu quả. Năm 2001, anh quyết định vay vốn chuyển đổi gần 1 mẫu ruộng khoán của gia đình đào ao nuôi ếch và cá rô đồng. Mua giống bảo đảm chất lượng, tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, phòng, trừ bệnh kịp thời theo hướng dẫn, lựa đầu anh lái hàng chục triệu đồng. Phần khởi vi nuôi cá và ếch thu nhập cao hơn trồng lúa, anh Triệu tiếp

THU HIỀN



Mô hình nuôi cá, ếch kết hợp của anh Nguyễn Bùi Triệu, xã Minh Phú (Đông Hưng).



Mô hình nuôi cá rô của anh Nguyễn Trung Kiên, xã Đồ Lương (Đông Hưng).

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Điệp liên tục bị gián đoạn vì những cuộc điện thoại gọi đến nhờ anh tư vấn tiêu dùng hoặc đặt mua hàng. Lại Văn Điệp chia sẻ: Từ khi có dịch Covid-19, việc đi lại của doanh nghiệp cũng như người dân bị hạn chế, hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu được giao dịch trực tuyến, thu điện tử và điện thoại. Mới đầu còn lạ lẫm, khách hàng cũng chưa yên tâm nhưng do Công ty làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm đúng như giới thiệu nên ngày càng có nhiều người tin tưởng đặt hàng với số lượng lớn. Chuyện anh Điệp đưa sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ lên thương mại điện tử khiến tôi bị cuốn hút bởi anh thật nhạy bén với xu hướng kinh doanh mới, đặc biệt khi anh lại là người khuyết tật, học vấn chỉ hết lớp 9 mà đã nhanh chóng tiếp cận và làm chủ "cuộc chơi" thương mại điện tử. Điệp khoe: Mới đầu tôi cũng chỉ muốn chụp ảnh, viết bài, làm clip giới thiệu một vài sản phẩm do những người khuyết tật của Công ty làm ra đăng trên facebook, zalo để đồng đạo bạn bè, cộng đồng mạng biết tới. Song trong quá trình tương tác, thấy nhiều người để nghị muốn được xem chi tiết sản phẩm, hỏi

# Chuyện của Điệp

Khiếm khuyết về cơ thể nhưng không khiếm khuyết về ước mơ và lý tưởng sống - đó là cách nghĩ, cũng là con đường đưa doanh nhân Lại Văn Điệp, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật (xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) đến thành công.

mua, đặt sản xuất nên tôi quyết định đưa tất cả sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Công ty lên mạng xã hội để quảng bá và bán hàng. Thật bất ngờ, doanh số bán hàng tăng gấp 5 lần so với trước. Hạnh phúc nhất của tôi là trong lúc khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Công ty vẫn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cuộc sống cho 18 công nhân, trong đó có 10 công nhân là người khuyết tật.



Lại Văn Điệp dạy nghề mộc và nhận người khuyết tật vào làm việc tại Công ty.

móc, khách hàng chỉ là vài người thân trong dòng họ và hàng xóm, đến nay Lại Văn Điệp đã sở hữu Công ty với hàng trăm loại máy móc hiện đại như máy đục tự động CNC, máy xẻ, máy cưa, máy bào, máy cuốn..., khách hàng ở cả trong và ngoài tỉnh. Việc đầu tư công nghệ, máy móc đã giúp Công ty giảm được chi phí chế biến nguyên liệu, nhân công, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu các đơn hàng với số lượng lớn. Anh Đỗ Văn Giáp (người khuyết tật), công nhân Công ty chia sẻ: Có máy móc hỗ trợ, công nhân không phải làm việc nặng nhọc, bớt áp lực công việc, chúng tôi chỉ tập trung làm thủ công các chi tiết sản phẩm đòi hỏi độ tinh xảo và nghệ thuật. Chất lượng sản phẩm cao, năng suất lao động tăng nên thu nhập của anh em công nhân cũng được cải thiện, bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật của Lại Văn Điệp trước đây chỉ sản xuất bàn, ghế, giường, tủ, nay đã phát triển thêm nhiều mặt hàng khác như hoành phi, câu đối, cuốn thư, án gian, ban thờ, tượng Phật, cánh cửa, cầu thang, trần, vách, sàn gỗ... Không chờ đợi khách tìm

đến đặt, mua hàng, Điệp chủ động tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường thông qua liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đại lý tiêu thụ. Anh cho biết thêm: Chúng tôi hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Chương Thọ, Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Sen Vàng và một số doanh nghiệp bắt đầu sản xuất, xây dựng trên địa bàn tỉnh để cung cấp đồ gỗ cho công trình như cửa, trần, cầu thang, bàn, ghế, giường, tủ. Có nguồn khách hàng ổn định và bước đầu thành công trong hoạt động thương mại điện tử đã giúp doanh thu của chúng tôi không ngừng tăng. Năm 2011, khi mới thành lập Công ty doanh thu chỉ đạt 500 triệu đồng/năm, năm 2016 tăng lên hơn 2 tỷ đồng, đến năm 2021 doanh thu của Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật ước đạt 7 tỷ đồng. Thành công nhưng doanh nhân Lại Văn Điệp vẫn còn đầy trăn trở về con đường phía trước. Mong muốn lớn nhất hiện nay của anh là cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện về mặt bằng để mở rộng nhà xưởng phục vụ sản xuất, bảo vệ sức khỏe người lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

KHÁCH ĐUÀN

# Kiến Xương Phấn đấu gieo trồng gần 1.400ha cây màu vụ xuân



Cánh đồng cây màu vụ xuân ở xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Vụ xuân năm 2022, huyện Kiến Xương phấn đấu gieo trồng gần 1.400ha cây màu, gồm lạc, ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây, rau các loại... Để đạt được mục tiêu trên, huyện đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị và người dân; thông tin kịp thời, đầy đủ về cơ cấu, lịch thời vụ. Căn cứ để án sản xuất của huyện, các xã, thị trấn xây dựng để án chi tiết trên cơ sở mục tiêu, điều kiện cụ thể của từng địa phương; tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. Mở rộng quỹ đất trồng cây màu, quy hoạch các vùng trồng màu với diện tích từ 3 - 5ha trở lên để liên kết sản xuất hướng tới tạo vùng nguyên liệu cho việc xây dựng nhãn hiệu nông sản, sản phẩm OCOP của địa phương. Lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín để cung ứng giống bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cây trồng và liên kết bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người dân. Các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây màu cho người dân; bố trí phương thức luân canh, trồng xen canh gối vụ cho từng loại cây trồng hợp lý. Ngoài ra, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tổ chức làm đất để gieo trồng cây màu vụ xuân kịp khung lịch thời vụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

THU THỦY